

# ● เอกชนยื่นตั้งโรงงานน้ำตาลทรายกระเทียม

# เงินลงทุน 2.6 แสนล้าน

“สอน.”เผยมีคำขอขึ้นตั้งโรงงานน้ำตาลทรายใหม่ 30 แห่ง และขยายกำลังการผลิต 16 แห่ง คาดมีเม็ดเงินลงทุนกว่า 260,000 ล้านบาท วางกรอบพิจารณาภายใน 45 วัน หากเป็นไปได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมไฟเขียวทันที

นายสมศักดิ์ จันทรวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ สอน.ออกประกาศเงื่อนไขการขอตั้งหรือย้าย หรือขยายโรงงานน้ำตาล ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อเปิดให้เอกชนเข้ายื่นขอคำอนุญาตตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.-3 ต.ค.2558 ที่ผ่านมา มีเอกชนทยอยเข้ายื่นคำขอตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่แล้ว 30 แห่ง และขอขยายกำลังการผลิตอีก 16 แห่ง โดยคำขอทั้งหมดคิดเป็นเงินลงทุนสูงถึง 266,000 ล้านบาท

“สอน.จะใช้เวลาพิจารณาคำขอรายละไม่เกิน 45 วัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้การอนุญาตต่างๆ มีกรอบเวลาชัดเจน ซึ่งการพิจารณาต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดไว้สอน. จึงตอบไม่ได้ว่าทุกราย จะผ่านหมดหรือไม่”

สำหรับเงื่อนไข

สำคัญของการพิจารณา

- 1.ต้องมีระยะห่างของโรงงานที่มีอยู่ประมาณไม่เกิน 50 กิโลเมตร (กม.)
- 2.ต้องมีแผนจัดหาอ้อยป้อนโรงงานไม่น้อยกว่า 50% ของกำลังการผลิตอ้อยของโรงงานนั้นๆ ที่คิดการผลิตไม่เกิน 120 วัน
- 3.มีแผนทางการเงินในการส่งเสริมการปลูกอ้อยที่ชัดเจน
- 4.ต้องมีแผนการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)

ทั้งนี้ ความคืบหน้าราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2558/59 ล่าสุด ขณะนี้ยังคงรอการจำหน่ายน้ำตาลทรายดิบส่งออก (โคเวตาข.) ของบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด (อนท.) เพื่อที่จะนำมาคำนวณราคา โดยยอมรับว่าราคาอ้อยขึ้นต้นมีแนวโน้มที่ไม่ดีนัก เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกตกต่ำเฉลี่ยเพียง 12 เซนต์ต่อปอนด์เท่านั้น

ด้านนางอรรชกา สีบุญเรืองรมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้สั่งการให้ อนท.ไปพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาอ้อยขึ้นต้นที่มีแนวโน้มตกต่ำว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะจะมีมาตรการหรือทางเลือกอื่นนอกเหนือจากวิธีปกติ เช่นที่ผ่านมาที่ใช้วิธีการกู้เงินมาอุดหนุนราคาเพิ่มจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

“ยืนยันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้พยายามหาทางอื่นๆอยู่เพื่อที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด หรือพยายามจะให้เป็นการประกันรัฐบาลน้อยที่สุด แต่ก็ยอมรับว่าราคาน้ำตาลตลาดโลกที่ตกต่ำปีนี้ ทำให้มาตรการนอกเหนือจากการกู้ ธ.ก.ส.ก็ยังมีไม่มากนัก ซึ่ง อนท.และทุกฝ่ายก็พยายามหาทางออกกันในเรื่องนี้”

นายนันท์วิทย์ ธรรมหทัย กรรมการบริหาร และเลขานุการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องตีไทย กล่าวหลังการเข้าพบกับนางอรรชกา ว่า ช่วงที่ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกตกต่ำ สมาคมขอสนับสนุนนโยบายราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศที่มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกหน้าโรงงาน 5 บาท ต่อกิโลกรัม (กก.) แล้วนำรายได้ดังกล่าวเข้ามาสะสมในกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) เพื่อนำไปชำระหนี้คืนกับ ธ.ก.ส.จากการที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายไปกู้เพิ่มราคาอ้อยให้กับชาวไร้ที่ผ่านมา ขณะนี้นโยบายการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งสมาคมพร้อมสนับสนุนนโยบายดังกล่าวอยู่แล้ว.